



**ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์**  
**เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER**  
**เพื่อที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ**

ด้วยเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP สำหรับเครื่อง PRINTER ยี่ห้อ HP เพื่อที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน ๓๕ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๖๘๓,๔๘๓.๙๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) โดยผู้เข้าสอบราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามรายละเอียด และเอกสารแนบท้าย ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จะทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๗. ต้องมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือต้องมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน เอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถึงวันที่ยื่นของเสนอราคา และมีเอกสารรับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงสภาพหรือการดัดแปลงชิ้นใหม่ หรือเปลี่ยนอะไหล่เพื่อนำมาใช้ซ้ำ (Remanufactured Toner Cartridge) ไม่ใช่ชนิดเติม (Refilled Tone Cartridge) และต้องได้รับการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานโรงงานผลิต

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ๒ ชั้น ๒ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางพระมาต เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกพัสดุ กองคลัง เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรม-  
ราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  
<http://www.thethaibar.or.th> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๘๘๗-๖๘๐๑-๙ ต่อ  
๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



(นางอุบลรัตน์ ลุยวิกภัย)

อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ ๑

ทำการแทนนายกเนติบัณฑิตยสภา